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ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า
ปัญหาของอุดมศึกษาถูกปล่อยทิ้งมานานกว่า 20 ปี ขณะนี้จึงปรากฏปัญหาออกมา
ทั้งเรื่องคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.), ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย, ปัญหาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องบริหารจัดการและหางบประมาณกันเอง จึงทำให้เกิดหลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพ
ขณะเดียวกัน เมื่อรัฐบาลเอาจริงกับการปฏิรูปอุดมศึกษา จึงทำให้เห็นว่าปัญหามีทุกที่ เกิดปรากฏการณ์ฝีแตก
สร้างความเจ็บปวดกันถ้วนหน้า ซึ่งคนอุดมศึกษาต้องใจกว้าง เปิดใจยอมรับปัญหาและเร่งแก้ไข
หากปล่อยไว้จะเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ รัฐบาลก็ต้องช่วยมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาด้วย
ไม่ใช่เร่งรัดหรือบีบบังคับมหาวิทยาลัยฝ่ายเดียว โดยปัญหาหลัก 3 เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขคือ
1.ปัญหาความเหลื่อมล้ำของเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งน้อยกว่าครู 2.
เงื่อนไขการขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการที่แข็งเกินไป ไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศงานวิชาการ
ทั้งควรสนับสนุนงบฯวิจัย 3.รัฐต้องสนับสนุนงบฯพัฒนาอาจารย์ เพื่อส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้เรามี รมช.ศึกษาธิการ ที่เคยเป็นอาจารย์และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ซึ่งรู้ซึ้งถึงปัญหาของอุดมศึกษาเป็นอย่างดี แต่ตนอยากขอให้ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ
ใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบโดดรับนโยบายของรัฐบาล แล้วมาส่งต่อให้มหาวิทยาลัยทำทันที
เพราะจะเป็นเหมือนคลื่นใหญ่ที่ซัดเข้าใส่อุดมศึกษา ในขณะที่ยังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้ง 3
ประการดังกล่าว รัฐบาลไม่ควรจะบีบหรือสั่งมหาวิทยาลัยฝ่ายเดียว ควรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เราด้วย.
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